



ประกาศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โควตาพิเศษ รอบที่ ๖

ด้วย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โควตาพิเศษ (รอบที่ ๖) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

หลักสูตร ๔ ปี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
๑	นางสาวจุฑาธิปต์ เชื้อพุทธ	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ สํารองลำดับที่ ๑
๒	นางสาวณัฐธัญญา โกศิรานนท์	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ สํารองลำดับที่ ๒
๓	นางสาวอาชีวะ มะลี	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ สํารองลำดับที่ ๓
๔	นายณัฐวัฒน์ กล่อมพงษ์	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ สํารองลำดับที่ ๔
๕	นางสาวสุรียญา ณ พัทลุง	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ สํารองลำดับที่ ๕
๖	นางสาวเมธาวิ หนูเทพ	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ สํารองลำดับที่ ๖
๗	นางสาวณภัทร ดาบทอง	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ สํารองลำดับที่ ๗
๘	นางสาวอาทิตย์การณ ่องสารา	การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ สํารองลำดับที่ ๘

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สาขาที่ผ่านการคัดเลือก
๑	นางสาวทิพย์ภักดิ์ ทิพย์วิเศษ	การบัญชี
๒	นางสาวเข็มจิรา เลขจิตต์	การบัญชี
๓	นางสาวศิริภภา ยนประสิทธิ์	การบัญชี
๔	นางสาวชฎาภา ไชยปิ่น	การบัญชี
๕	นางสาวจิตติมา ทองทรัพย์	การบัญชี
๖	นางสาวศิริญา กล้าการ	การบัญชี

๗	นางสาวรัญชิตา เจะสา	การบัญชี
๘	นางสาวนารีรัตน์ มดคั่น	การบัญชี
๙	นางสาวชลินตส สุทอก	การบัญชี
๑๐	นางสาววิไลพร ทองเถาว์	การบัญชี
๑๑	นางสาวอรุศรญา ขาวขำ	การบัญชี
๑๒	นางสาวปณาลี สุภาพ	การบัญชี
๑๓	นางสาวศิริณุพร กุลพ้อ	การบัญชี
๑๔	นางสาวจิตตภา กาเื้อชาติ	การบัญชี
๑๕	นางสาวพัชรินทร์ หัวแหลม	การบัญชี
๑๖	นางสาวกรัณทา เขียวทองย้อย	การบัญชี
๑๗	นางสาวรุจิรัตน์ ใจแน่น	การบัญชี
๑๘	นางสาวหัทธมนิ สังข์การ	การบัญชี
๑๙	นางสาวอนัญญา หามะ	การบัญชี
๒๐	นางสาวอนันดา รักบุรี	การบัญชี
๒๑	นางสาวพรชนิตว์ สัมพันธ์	การบัญชี
๒๒	นางสาวอดิگانต์ เรืองเมือง	การบัญชี
๒๓	นางสาวอนัญภรณ์ ทับทิมเมือง	การบัญชี
๒๔	นางสาวเกศรินทร์ เھرเด็น	การบัญชี
๒๕	นางสาวจิตราภา ธนูศิลป์	การบัญชี
๒๖	นางสาวอรศิริ ชูจันทร์	การบัญชี
๒๗	นายธีรภัทร สุระกำแหง	การบัญชี
๒๘	นางสาวมัทนาวดี ทิพย์เสภา	การบัญชี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
๑	นางสาวธิดากาญจน์ หมินเส้น	การท่องเที่ยวและการบริการ
๒	นายณัฐวัฒน์ กล่อมพงษ์	การท่องเที่ยวและการบริการ
๓	นางสาวนนทิชา จันทร์สอน	การท่องเที่ยวและการบริการ
๔	นางสาวชุตติกาญจน์ นะนวน	การท่องเที่ยวและการบริการ
๕	นางสาวชริตา แสงสุวรรณ	การท่องเที่ยวและการบริการ
๖	นายธีรภัทร สุระกำแหง	การท่องเที่ยวและการบริการ
๗	นางสาวกุลยาวิ สอเหลบ	การท่องเที่ยวและการบริการ
๘	นางสาวปริยาภรณ์ เสียงเสนาะ	การท่องเที่ยวและการบริการ
๙	นางสาวอริสตา จิตรห	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๐	นางสาวบุญธิชา หลังกุล	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๑	นางสาวชะวานีย์ เวลาดี	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๒	นายเมธัส ตรีสุข	การท่องเที่ยวและการบริการ
๑๓	นายณันทวัฒน์ หาตุล	การท่องเที่ยวและการบริการ


หลักสูตรเทียบโอน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
๑	นางสาวสุนิสา แพเพ็ชร	การบัญชี
๒	นางสาวศุศิกานต์ เตี้ยะเพชรดี	การบัญชี
๓	นางสาวเกวณีน คิคดี	การบัญชี
๔	นางสาววรรณภา เขตตะเคียน	การบัญชี
๕	นางสาวจุฬารัตน์ คำพอรู้	การบัญชี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
๑	นางสาวสุภารัตน์ ลัทธินิการ	การท่องเที่ยวและการบริการ
๒	นางสาวธัญญารัตน์ จิโสะ	การท่องเที่ยวและการบริการ
๓	นางสาวกนิการ์ มงมาต	การท่องเที่ยวและการบริการ
๔	นางสาวปิ่นมณี อ้วนน้ำ	การท่องเที่ยวและการบริการ
๕	นางสาววาสนา รังงาม	การท่องเที่ยวและการบริการ
๖	นางสาวเนตรชนก แสงสุข	การท่องเที่ยวและการบริการ
๗	นายสุทธิภัทร หลีหาด	การท่องเที่ยวและการบริการ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และสามารถพิมพ์ใบชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และสแกนเข้าไลน์กลุ่มสาขาวิชา เพื่อรับทราบข่าวสารต่างๆประกาศหน้าเว็บไซต์ www.cht.rmutsv.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ



สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาธุรกิจ



สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน)



สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี ๔ ปี

